



Title :	มฟล.จัดสัมมนาครูแนะแนว
Subject Heading 1 :	พร้อมแนะนำสาขาวิชาตลาดงานต้องการ
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงชรัยหิวตี
Date :	สมภวอด 2563

มฟล.จัดสัมมนาครูแนะแนว พร้อมแนะนำสาขาวิชาตลาดงานต้องการ



เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือที่แคส (TCAS) ตลอดจนแนะนำหลักสูตรและเหตุผลที่ 'ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง' ร่วมกับผู้แทนจากแต่ละสำนักวิชา ก่อนนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การบริการ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมนี้มีครูแนะแนวจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 125 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

ทั้งนี้รองอธิการบดี ยังได้แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของ มฟล.ที่ล้วนเปิดขึ้นตามความต้องการของสังคมหรือตลาดงาน ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว ที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในฐานะกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตด้านเกษตรยังคงคุณภาพได้จากแปลงปลูกไปจนถึงผู้บริโภค หรือสำนักวิชาจีนวิทยา ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้งด้วยกระแสเงินและด้วยความที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมินที่ได้ส่งอาสาสมัครจากจีนมาเป็นครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ทำให้ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาสเรียนกับต้นฉบับหรือเจ้าของภาษา ทั้งยังมีสำนักวิชาใหม่ล่าสุดคือสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ที่รวบรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั้งไทยทั้งจีนรวมถึงกายภาพบำบัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกให้ได้เลือกเรียนสำหรับผู้สนใจ เป็นต้น



Title :	นิเทศาสตร์ มฟล.นำ นศ. ลงพื้นที่จริง เรียน 'กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ' พร้อมรับฟังข้อกังวลจากภาคประชาชน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงจากหัวใจ
Date :	สภพาคม 2563

นิเทศาสตร์ มฟล.นำ นศ. ลงพื้นที่จริง เรียน 'กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ' พร้อมรับฟังข้อกังวลจากภาคประชาชน



สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมนำนักศึกษา ลงพื้นที่ โฮงเฮียนอ๊กน้ำของ อ.เชียงของ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ สอนโดยอาจารย์อริศรา เหล็กคำ โดยการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ มีการสอนหลักการ และทฤษฎีการใช้น้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศทั่วไป และการศึกษาถึงการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง โดยแม่น้ำโขงไหลผ่าน 6 ประเทศ ตั้งแต่จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งนี้ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ที่วางหลักเกณฑ์การใช้น้ำในแม่น้ำโขงระหว่างรัฐสมาชิกไว้ โดยในชั้นเรียนนี้ได้หยิบยกกรณีศึกษาเรื่องการใช้น้ำในแม่น้ำโขงในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำสายหลักในประเทศลาวเพื่อขายไฟฟ้าให้กับกฟผ.ไทย โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ได้พานักศึกษาไปพบครูดีนิวัฒน์ ร้อยแก้ว เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบสถานการณ์จริงที่ชาวบ้านเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขง และการใช้สิทธิของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงเขตจังหวัดในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและลาวเพื่อยกเลิกการสร้างเขื่อน



Title :	มฟล. จัดแข่งขันทำอาหารเซฟกะทะเหล็ก หวังสร้างเชฟมืออาชีพ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	สื่อมวลชน ทีวี
Date :	มกราคม 2563

มฟล. จัดแข่งขันทำอาหารเซฟกะทะเหล็ก MFU Junior Iron Chef หวังสร้างเชฟมืออาชีพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการแข่งขันการทำอาหารเซฟกะทะเหล็ก MFU Junior Iron Chef 2019 ณ ห้องปฏิบัติการงานครัว อาคาร M-Square ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชา Food Preparation and Culinary Skills เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้หัวข้อ Harmony of East & West โดยมี ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชา รวมทั้งเชฟณัฐพงษ์ บุญมา เซฟภาสกร ภูชวัญพงษ์ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในพิธีเปิดว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดโครงการแข่งขันการทำอาหาร MFU Junior Iron Chef ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถในด้านการทำอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชา Food Preparation and Culinary Skills อีกทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการ ทั้งในการจัดการด้านเวลาที่มีจำกัดในการแข่งขัน และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน



Title :	มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิ ไต้โยต้า มอบ 271 ล้านบาท หนุนเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้าวันอาทิตย์
Date :	มกราคม 2563

มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิไต้โยต้า มอบ 271 ล้านบาท หนุนเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ สร้างโอกาสทางการศึกษา



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิไต้โยต้าประเทศไทย จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 271 ทุน เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณชัชวาล พริ้งพวงแก้ว ผู้แทนประธานมูลนิธิไต้โยต้าประเทศไทย ดร.วิลาวัลย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการมูลนิธิคณาจารย์ คุณครูอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธี

ในปีนี้มีมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 271 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 168 ทุน ทุนละ 7,000 บาท และทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร จำนวน 13 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,861,000 บาท

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีมอบทุนว่า โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไต้โยต้าประเทศไทย เป็นการดำเนินโครงการในลักษณะของกิจกรรมอาสาสมัครของคุณครูในโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยกันเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนก้าวเดินไปสู่เส้นทางอาชีพที่ไม่เหมาะสม